



## เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 วาระที่ 2:

### คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

#### รายงานคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ปี2551 เป็นปีที่ดีที่สุดของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ ต่อเนื่องจากปีก่อนอีกปีหนึ่ง โดยที่กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีรายได้จากการขายเวลาโฆษณาและมีกำไรสุทธิเป็นยอดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มีกำไรสุทธิ2,875 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนเป็นจำนวนที่มากขึ้นถึง623ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ28 เป็นผลของแรงส่งที่ได้จากการปรับขยายพัฒนาธุรกิจของบีอีซี เวิลด์ ที่ส่งผลต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2548 ช่วยให้ได้จากการขายเวลาโฆษณาโตขึ้นสูงกว่าปีก่อนได้อีกร้อยละ17 เป็นจำนวนที่มากขึ้น1,172 ล้านบาท จากการเพิ่มอัตราการใช้เวลาโฆษณา การขยายช่วงเวลาไพร์มและซูปเปอร์ไพร์มไทย ตลอดจนการปรับเพิ่มราคาในบางช่วงเวลานั้น ทำให้กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ขยายตัวเติบโตในอัตราที่ดีกว่าอุตสาหกรรม ในขณะที่ยังสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราการเพิ่มของรายได้ เป็นผลให้กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีอัตรากำไรสูงขึ้น ทำให้เราสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้น

ผลงานที่ดีที่กลุ่มบีอีซี เวิลด์ สามารถทำได้ในปี2551นั้น ทำได้ในภาวะที่อุตสาหกรรมมีความผันผวนค่อนข้างมาก และเศรษฐกิจมหภาคก็ไม่เอื้ออำนวย การปรับขยายพัฒนาธุรกิจของบีอีซี เวิลด์ ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด ช่วยสร้างความหลากหลายในฐานะผู้ชมโทรทัศน์ของบีอีซี เวิลด์ และช่วยให้ที่มาของเงินโฆษณามีความหลากหลายเพิ่มขึ้น การโฆษณาสินค้ากลุ่มเล็กๆเพิ่มจำนวนสูงขึ้น และ ผู้โฆษณารายใหญ่บางรายก็ยังเพิ่มการใช้เงินโฆษณาขึ้นด้วย อีกทั้งการที่ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์เพื่อการพาณิชย์ได้ลดจำนวนลงตั้งแต่ต้นปี2551 ส่งผลช่วยให้อัตราส่วนแบ่งตลาดในเม็ดเงินโฆษณาของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดีภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ถดถอยนั้นก็มีผลทำให้กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ไม่อาจเติบโตได้ดีเท่าที่ควร แม้ภาวะเศรษฐกิจมหภาคดูจะยิ่งถดถอยรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตลอดปี2551 แต่ บีอีซี เวิลด์ ก็ยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ในระดับดี ไม่เว้นแม้ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศลดลงถึงจุดต่ำสุดของปี จึงเชื่อได้ว่าความสามารถของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ที่ได้มีการเตรียมการสร้างสมไว้ตลอดมานั้น จะยังช่วยทำให้กลุ่มบีอีซี เวิลด์ สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้นต่อไปในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจในปีนี้ จากความมั่นใจดังกล่าวนี้ คณะกรรมการจึงได้มีมติที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดหลังให้แก่ผู้ถือหุ้น อีกหุ้นละ0.75บาท รวมทั้งปีเป็นเงินปันผล1.35 บาทต่อหุ้น



เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 วาระที่ 2:  
คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

การดำเนินงานที่ดี ที่เราสามารถทำได้ในปีที่ผ่านมา ในภาวะที่ไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยเอียงนี้ ถือได้ว่าเป็นผลจากความสามารรถ ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและผู้ร่วมงานของเราในทุกระดับ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างดีทั้งจากลูกค้า ท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน ประชาชนทั่วไปที่ผู้ชมของเราและสื่อมวลชนทุกแขนง ซึ่งข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

(นายวิชัย มาลีนนท์)

ประธานกรรมการ